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Skólaráðsfundur 16.01 2025 

  

Mættir: Bylgja skólastjóri, Embla Ósk fulltrúi nemendaráðs, Ása Lilja fulltrúi foreldrafélags, Elsa Marta 

fulltrúi foreldra, Guðlaug Stefanía fulltrúi almenns starfsfólks, Konný Hrund fulltrúi kennara, Margrét 

Böðvarsdóttir fulltrúi grenndarsamfélagsins.   

  

Bylgja fór yfir dagskrá fundar. 

1. Mál- Breyttur fundartími. Skólaráð samþykkti að fundur sem átti að vera 20.03. 2025  verði 

13.03. 2025 í staðinn. 

2. mál – UNESCO.- allir skólar í Suðurnesjabæ eru komnir undir UNESCO. Innleiðing 

heimsmarkmiða. Hvernig þau eru nýtt og hvað má gera betur.  Allir skólar á Reykjanesi 

sameinast að vera undir UNESCO. Gætu orðið 28 skólar. Fundur verður í Hljómahöll í 

september fyrir skóla á Suðurnesjum. 

 

3. mál – Yfirferð á skóladagatali 2024, það sem er eftir er af skólaári. 

4. mál – PISA- könnun fer fram í mars, nú er áhersla á náttúrufræði. 

5. mál – Íslenska æskulýðsrannsókninn. – farið yfir niðurstöður nemenda úr 4.-10.bekk.  

6. mál –Umbætur og áherslur – yfirferð á matsáætlun. 

7. mál-Skólalíkan. Vinnufundir með mennta-og tómstundasviði. Unnið að grunni fyrir 

skólalíkani. 

8. mál- Foreldrafélagið. Nokkrar breytingar á uppröðun í stjórn. Elsa Marta komin í skólaráð fyrir 

Elínu Björgu. 

9. Nemendaráð- föstudagfjör að byrja. Ef veður leyfir verður skíðaferð 25.febrúar. 

10. Nokkrir nýjir starfsmenn komnir eftir áramót. Er enn verðið að auglýsa eftir skólaliða. 

11. mál – önnur mál  

Flæðirit komið upp fyrir starfsfólk skóla, félagsmiðstöðva og Íþróttahúsa. Hvað á að gera 

þegar ofbeldi ber að. 

Skóladagatal 2025-2026 aðeins skoðað. Er enn í vinnslu og á eftir að samþykkja. 
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